



“หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง” คือคำขวัญประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดที่ขึ้นชื่อว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม สถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนมักไปเยี่ยมเยือน อาทิ ทะเลสาบสายหมอก ทุ่งดอกบัวตอง ปางอุ๋ง กองแลน แคนยอนเมืองปาย จุดชมทะเลหมอกหุบไฮล น้ำพุร้อนไทรงาม บ้านรักไทย เป็นต้น แต่วันนี้แม่ฮ่องสอนมีสถานที่ท่องเที่ยวทางการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมอีกหนึ่งที่ นั่นก็คือ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ผาบ่อง

ในช่วงของวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาแอดมินได้มีโอกาสไปร่วมงานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ผาบ่อง ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 8 ของ กฟผ. ซึ่งถือว่าเป็นน้องใหม่ล่าสุด ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ผาบ่อง ตั้งอยู่ที่ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งเดียวกันกับโรงไฟฟ้าดีเซลและโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ผาบ่อง จุดเด่นของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้คือตัวอาคาร โดยก่อสร้างตามเกณฑ์ของสถาบันอาคารเขียวไทย บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ ซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การใช้วัสดุอาคารที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ พื้นที่อาคารมีขนาด 2,750 ตารางเมตร โดยแบ่งส่วนการจัดแสดงออกเป็น 9 โซน

โดยเนื้อหาการจัดแสดงภายในอาคารประกอบด้วยห้องสื่อการเรียนรู้ด้านสมาร์ตกริดการจัดการพลังงาน สื่อแสดงความเป็นมาและ อัตลักษณ์ของชุมชน ลานจัดกิจกรรม ห้องเสริมทักษะการนำโซลาร์เซลล์ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ และห้องประชุมขนาดใหญ่ สำหรับใช้จัดประชุมของหน่วยงานท้องถิ่นและจังหวัด ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ให้แกเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรื่องพลังงานไฟฟ้า พร้อมยกระดับสู่มาตรฐาน **Trees-NC** ระดับ **Gold** ของสถาบันอาคารเขียวไทยในทุกขั้นตอน

จุดเด่นของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ที่แอดมินอยากนำเสนออีกคือการให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายในอาคาร โดยผ่านสื่อการจัดแสดงที่ให้ผู้เข้าชมได้ร่วมเล่นเกมที่สอดแทรกเนื้อหาสาระความรู้ลงไป ทำให้การเยี่ยมชมเกิดความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ และยังมีกิจกรรมต่างๆที่ทางศูนย์การเรียนรู้เตรียมไว้ให้กับผู้เข้าชม และสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือบรรยากาศโดยรอบที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้

ศูนย์เรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง เปิดให้บริการวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **Facebook** ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง โทร. 09-8185-2805

แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมมากมาย การเดินทางไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยทางรถยนต์ต้องผ่านเส้นทางภูเขาคดเคี้ยวมากมาย แต่เมื่อไปถึงแล้วถือว่าคุ้มค่ามากกับการได้มาเยี่ยมเยือน หากนักท่องเที่ยวท่านใดได้ไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่าลืมแวะเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ผาบ่อง ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 8 ของ กฟผ.กันด้วยนะครับ

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง



Email

mmm_museum@egat.co.th

FB พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ